

\*  
Số 02-TB/BTG

**THÔNG BÁO**  
**Về việc điều chỉnh hình thức tổ chức Phần thi đội tuyển**  
**Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng,**  
**đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020**

Thực hiện Kế hoạch số 226-KH/QU ngày 17/6/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về tổ chức Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Vòng thi cá nhân (thi trực tuyến) đã diễn ra theo đúng kế hoạch, bắt đầu từ ngày 07/7/2020 và kết thúc vào ngày 01/8/2020, qua 04 tuần thi đã có **14.265** thí sinh đăng ký, **24.561** lượt thí sinh tham gia. Tuy nhiên trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, vòng loại đội tuyển chưa thể tổ chức theo mốc thời gian đã ban hành.

Để đảm bảo đạt được mục đích, yêu cầu của Hội thi, đồng thời đáp ứng với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy thông báo điều chỉnh hình thức tổ chức Phần thi đội tuyển Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, cụ thể như sau:

**1. Đối với bảng thi Vòng loại**

- Vẫn giữ nguyên **06** bảng thi (A, B, C, D, E, F) với tổng cộng 29 đội, mỗi đội gồm 03 thí sinh tham gia.

- Hình thức thi:

+ *Đối với phần thi “Tự giới thiệu” và phần thi thuyết trình:* Các đội tự thực hiện việc quay video clip về 02 nội dung trên; chú ý đảm bảo thời gian theo quy định: tự giới thiệu không quá 05 phút, phần thi thuyết trình từ 05-07 phút. Về nội dung: thực hiện theo quy định tại Kế hoạch số 226-KH/QU và thể lệ của Hội thi.

Địa điểm quay video clip: tại sân khấu/hội trường của các cơ quan, đơn vị thuộc đội. Các đơn vị tự chuẩn bị cơ sở vật chất, đạo cụ, trang phục, âm nhạc phù hợp... để minh họa cho phần dự thi, (*phần thi này có hình thức tương tự như các đội đang dự thi trực tiếp trên sân khấu chung của Hội thi*).

Video clip dự thi được định dạng **“.mp4”** và gửi về Ban Tuyên giáo Quận ủy **trước ngày 10/9/2020** qua địa chỉ email: [hoithict05@gmail.com](mailto:hoithict05@gmail.com) (lưu ý không gửi qua địa chỉ email khác).

+ *Đối với phần thi hiểu biết:*

Được tổ chức trực tuyến dưới hình thức livestream trực tiếp trên trang Fanpage “Vùng bưng 6 xã”. Thời gian: **dự kiến bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 19/9/2020.**

Ban Tổ chức Hội thi chuẩn bị 06 gói câu hỏi trắc nghiệm dành cho 06 bảng, mỗi gói có 08 câu hỏi theo kế hoạch, không sử dụng ngôi sao hy vọng. Người dẫn chương

trình sẽ đọc câu hỏi, màn hình hiển thị các thông tin: tên câu hỏi, các đáp án đính kèm, đồng hồ đếm ngược và kết quả thứ tự trả lời của từng đội.

Trước khi bắt đầu vòng loại của từng bảng khoảng 10 phút, Ban Tổ chức sẽ cấp một mã pin cho đội trưởng để đăng nhập vào hệ thống. Mỗi mã pin chỉ sử dụng cho 01 bảng (lưu ý không chia sẻ mã pin cho người khác). Thi lần lượt theo thứ tự bảng A, B, C, D, E và F. Ngoài 06 bảng thi, Ban Tổ chức sẽ có các câu hỏi phụ để giao lưu với khán giả (thông qua tài khoản mạng xã hội).

Yêu cầu chung: 03 thí sinh chính thức của đội phải có mặt trong suốt buổi thi chung nhưng chỉ có 01 thí sinh đại diện cho đội thực hiện việc trả lời các câu hỏi. Địa điểm tham gia do các đội tự quyết định nhưng phải đảm bảo đúng thời gian yêu cầu. Các đội tự chuẩn bị máy tính/laptop và điện thoại thông minh để tham gia hội thi.

- Ban Giám khảo căn cứ theo thang điểm trong thể lệ đã công bố để tiến hành chấm điểm phần thi video clip “Tự giới thiệu”, phần thi thuyết trình và quy đổi điểm phần thi hiểu biết của các đội. Trên cơ sở điểm chấm của 03 phần thi, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn **06** đội nhất bảng tiếp tục tham gia Vòng chung kết của Hội thi.

Kết quả Vòng loại sẽ được thông báo trên trang fanpage “Vùng bưng 6 xã” và Chuyên trang điện tử “Quận 9 học tập và làm theo Bác”.

## 2. Đối với Vòng chung kết xếp hạng

Tùy theo tình hình thực tế và những chỉ đạo mới nhất của Thành phố, quận về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, Ban Tuyên giáo Quận ủy sẽ có thông báo cụ thể về thời gian, hình thức tổ chức.

## 3. Về công tác chuẩn bị:

Ngoài phần thi “Tự giới thiệu” và phần thi thuyết trình do các đội tự chuẩn bị, Ban Tuyên giáo Quận ủy sẽ lập group zalo “Vòng loại đội tuyển” và cung cấp nội dung gợi ý phần thi hiểu biết (câu hỏi trắc nghiệm: kiến thức chung, hình ảnh, âm nhạc) để các đội nghiên cứu, tìm hiểu, ôn tập. Đồng thời tổ chức 01 buổi tập huấn trực tuyến nhằm giúp các đội nắm bắt được kỹ thuật cơ bản để tham gia hội thi, *dự kiến lúc 09 giờ 00 ngày 12/9/2020 (thứ bảy).*

\* **Ghi chú:** Ban Tuyên giáo Quận ủy trân trọng kính mời đội trưởng các đội tuyển tham gia Hội thi đúng vào lúc **16 giờ 00 ngày 27/8/2020** (chiều thứ năm) có mặt tại Phòng họp khối Đảng (lầu 3) để tham dự cuộc họp triển khai các nội dung có liên quan đến Hội thi.

Thông báo này thay cho thư mời./.

### Nơi nhận:

- Phòng Khoa giáo BTG TU (để báo cáo),
- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở.
- Thành viên BCD, BTC, BGK, BTK hội thi,
- Lưu.

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Chiến Chinh**